

Cảm ơn quý vị, cư dân San Diego, vì đã sử dụng thùng rác màu xanh lá cây của quý vị!



Dưới đây là một số lời nhắc và lời khuyên để giúp nỗ lực tái chế chất thải hữu cơ của quý vị trở nên dễ dàng!

Tái chế chất thải hữu cơ không khó như quý vị tưởng – hãy làm thật đơn giản.

Bắt đầu từ những loại rác thải hữu cơ nhỏ nhất (thức ăn thừa, giấy dính thực phẩm, rác sân vườn) mà quý vị dễ dàng xử lý nhất, cho dù đó là vỏ chuối, bã cà phê, khăn giấy đã qua sử dụng hay lá cây trong sân nhà.

Việc thu gom thùng rác màu xanh hiện được tiến hành hàng tuần.

Đừng để chất thải hữu cơ của quý vị tồn đọng trong thùng rác màu xanh lá cây quá lâu và trở nên kinh khủng. Hàng tuần, vào cùng ngày với ngày đổ rác của quý vị, hãy đặt thùng rác màu xanh lá cây bên ngoài lề đường ngay cả khi thùng chưa đầy (**thùng rác màu đen cũng được thu gom hàng tuần; thùng rác màu xanh dương vẫn được thu gom hai tuần một lần**).

Mọi thứ bên trong thùng rác.

Vui lòng cắt gọn cây và cành của quý vị, bao gồm cả cây Giáng sinh, để đặt vừa bên trong thùng rác màu xanh lá cây để có thể đóng nắp lại. Các đồ vật nhô ra khỏi thùng rác có thể nguy hiểm và gây mất an toàn trong quá trình thu gom tự động.

Giữ thùng rác sạch sẽ.

Loại bỏ bất cứ thứ gì còn sót lại bên trong thùng rác màu xanh lá cây của quý vị và thỉnh thoảng rửa sạch bằng nước. Hãy thoải mái sử dụng túi giấy để thu gom rác hữu cơ. Tuy nhiên, túi nhựa và túi nhựa có thể phân hủy/phân hủy sinh học không được bỏ vào thùng rác màu xanh lá cây.




Hiện có sẵn thùng rác màu xanh lá cây thứ hai miễn phí!

Hãy cân nhắc đặt mua một thùng rác màu xanh lá cây thứ hai miễn phí (cỡ 35, 65 hoặc 95 gallon) nếu quý vị nhận thấy mình có nhiều rác hữu cơ hơn mức một thùng có thể xử lý. Thùng rác màu xanh lá cây thứ hai được cung cấp miễn phí và phải trả phí một lần cho bất kỳ thùng rác màu xanh lá cây bổ sung nào. Quý vị có thể nhận thùng rác màu xanh lá cây miễn phí tại địa chỉ 8353 Miramar Place hoặc với phí giao hàng \$25. Xem mặt khác để biết thêm chi tiết.



Tìm hiểu thêm về thùng rác màu xanh lá của quý vị tại trang mạng OrganicWasteRecycleSD.org

Các tùy chọn để Đặt Mua một Thùng Chứa Bổ Sung:

-  Tải ứng dụng It Done tại sandiego.gov/get-it-done.
-  Gọi đến số điện thoại **858-694-7000**
-  Email trash@sandiego.gov.

Tiết kiệm \$25 phí giao hàng bằng cách lấy một thùng chứa từ Sở Dịch Vụ Môi Trường, Bộ Phận Dịch Vụ Thu Gom tại địa chỉ 8353 Miramar Place, San Diego. Mở cửa Thứ Hai – Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều.

Chất thải hữu cơ tái chế giúp tạo ra phân hữu cơ có giá trị, có thể được sử dụng để cấp dinh dưỡng khu vườn, công viên, trang trại và các không gian mở của chúng ta.